

# Bắt Cầu Tài Xỉu – Phương Pháp Đơn Giản Và Chuẩn Xác 100%

Có lẽ, Tài xỉu online là một cổng [game bài đổi thưởng](#) không còn quá xa lạ với các anh em bet thủ. Game này có cách chơi khá đơn giản, hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu anh em muốn tham gia chơi Tài xỉu hiệu quả, thì cần phải biết tính toán và nghiên cứu. Đặc biệt, thì anh em cần phải vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp khác vào lối chơi của mình. Vậy làm thế nào để tăng cơ hội giành chiến thắng lớn? Anh em cùng gamebaidoithuong tham khảo ngay cách bắt cầu Tài xỉu dưới đây nhé.

## Bắt cầu Tài xỉu là gì?

Hiện nay, Tài xỉu là game kiếm tiền thu hút được đông đảo anh em game thủ tham gia đặt cược mỗi ngày. Nhiều anh em game thủ vẫn nghĩ đây là game đặt cược may rủi. Tuy nhiên, may rủi chỉ chiếm 30%, còn lại anh em phải biết tính toán và vận dụng nhiều phương pháp chơi khác. Nổi bật nhất chính là phương pháp bắt cầu Tài xỉu.

Bắt cầu Tài xỉu chính là thủ thuật phân tích, nghiên cứu và dự đoán chính xác kết tài xỉu chính xác. Phương pháp này được khá nhiều anh em cao thủ áp dụng nhất khi tham gia Tài xỉu. Nếu anh em học được cách bắt cầu, thì rất dễ dàng nhận ra quy luật của trò chơi và mang về chiến thắng.

## Những cách bắt cầu Tài xỉu đơn giản nhất

Với bất cứ cổng game Tài xỉu nào cũng sẽ hiển thị hệ thống kết quả những trận đấu trước đó. Vì vậy, anh em hãy dựa vào đây để tìm ra được một quy luật nhất định khi chơi và các cách bắt cầu. Sau đây, là những cách bắt cầu Tài xỉu được nhiều anh em áp dụng nhất như:

## Bắt cầu Tài xỉu theo dạng bệt

Đây chính là cầu Tài xỉu dễ xảy ra nhất khi anh em tham gia đổi thưởng. Anh em sẽ nhận diện cầu này bằng cách xem kết quả của 3 trận đấu gần đây về xỉu liên tục hoặc tài liên tục.



Bắt cầu Tài xỉu là gì?

Nếu anh em thấy 3 ván đầu đều xuất hiện kết quả này, thì ván tiếp anh em hãy đặt cược ngay vào cầu bệt. Tỷ lệ thắng có thể lên đến 97%. Tuy nhiên, cầu bệt chỉ đi theo dây 5 – 8 ván, nên anh em hãy chú ý đặt cược trong khoảng thời gian này để có cơ hội thắng lớn.

## Bắt cầu theo nhịp 1 – 1 hiệu quả

Cầu Tài Xỉu này còn có tên gọi khác đó là cầu chuyển. Khi anh em quan sát kết quả Tài – xỉu xảy ra xen kẽ nhau và kếp đến ván thứ 3 thì lập tức cầu chuyển xuất hiện. Nếu anh em thấy kết quả xen kẽ 3 ván liên tiếp thì hãy nhanh tay đặt cược.

Tuy nhiên, để áp dụng cầu chuyển anh em nhớ theo dõi và phân tích bảng cầu tài xỉu thường xuyên để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.

## Bắt cầu Tài xỉu nhịp 1 – 2 – 3 dễ hiểu

Với cầu nhịp 1 – 2 – 3 xuất hiện theo quy luật 1 Tài – 2 Xỉu – 3 Tài hay có thể là 1 ván Xỉu – 2 ván Tài – 3 ván Xỉu. Anh em sẽ nhận dạng được cầu này ngay ván thứ 3. Nếu anh em thấy 3 nhịp cầu này xuất hiện, thì 2 ván tiếp theo hãy áp dụng ngay công thức này.

Bên cạnh đó, muốn thắng được cầu này thì không hề đơn giản mà ngược lại khó găm go. Bởi vì, thông thường cầu nhịp 1 – 2 – 3 chỉ có 1 vòng lặp. Nhưng nếu anh em biết áp dụng đặt cược ở cầu này thì mức tiền thưởng cực kỳ lớn.

## Bắt cầu Tài xỉu 2 nhịp

Cầu 2 nhịp còn được gọi là loại cầu có tỷ lệ 2 : 2 rất thường bắt gặp tại các bàn chơi Tài xỉu. Kết quả của cầu này kiểu Tài – Tài – Xỉu – Xỉu hay Xỉu – Xỉu – Tài – Tài.

Khi anh em thấy cầu ra đến ván thứ 5 thì hãy đặt cược cầu này ngay. Dãy kết quả của cầu 2 nhíp có thể lên đến 8 ván liên tiếp.

## **Kinh nghiệm bắt cầu Tài xỉu chính xác, dễ nhớ**

Để có thể bắt cầu Tài xỉu chính xác nhất, anh em không thể nào bỏ qua các kinh nghiệm dưới đây. Đây chính là những kinh nghiệm được đúc kết từ các anh em cao thủ chơi Tài xỉu lâu năm.

Hãy kiên nhẫn chờ đợi kết quả

Đây là kinh nghiệm xương máu được rút ra từ những anh em cao thủ khi chơi bắt cầu game Tài xỉu. Khi anh em đã quyết định chọn phương pháp bắt cầu Tài xỉu thì hãy kiên nhẫn chờ đợi đến cầu cuối cùng. Chính vì vậy, những anh em nào nôn nóng, hấp tấp khó có thể chơi Tài xỉu bằng phương pháp này.

## **Theo dõi kỹ kết quả của những ván chơi trước**

Khi thực hiện, bắt cầu Tài xỉu anh em hãy theo dõi thật kỹ những ván Tài xỉu trước đó. Việc theo dõi kết quả này, sẽ giúp anh em tìm ra cho mình một hình thức bắt cầu hợp lý nhất.

Bên cạnh đó, nếu anh em cảm thấy mình không áp dụng được phương pháp chơi này, hãy tìm cho mình một phương pháp mới khác. Để có thể không bị thua trắng tay.

Chắc chắn, anh em đã tìm ra được cho mình một cách bắt cầu Tài xỉu phù hợp, để tăng khả năng chiến thắng rồi đúng không nào? Hi vọng những thông tin này sẽ giúp anh em tự tin khi tham gia Tài xỉu tại các cổng game đánh bài đổi thưởng. Chúc anh em may mắn và thành công khi chơi nhé.